

242502

RJ 00177

245 ผลการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว,
246 (Maternal Knowledge and Practice Development in Caring for Children with Leukemia),

100



ผลงานอาจารย์

245 **ผลการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว**

246 (Maternal Knowledge and Practice Development in Caring for Children with Leukemia),

100 เกศรา เสงงาม*

500 ลดาวัลย์ ประทีปชัยบุตร**

100 กมลวรรณ ภูวัฒนานนท์***

บทคัดย่อ

520 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความรู้และการปฏิบัติของมารดาในการดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด จำนวน 64 รายโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาความรู้ประกอบด้วยเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว และแบบสอบถามการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว ในขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และการพยาบาลเวชศาสตร์ และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวของมารดา ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ เท่ากับ 0.83 และ 0.88 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ ที

ผลการวิจัยพบว่า มารดาเด็กกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวและมีการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว ในขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามมารดาในกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนความรู้ในการดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวในระยะหลังการทดลองมากกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ $p < 0.05$ การวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาความรู้ของมารดาโดยใช้เอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว และการติดตามซักถามปัญหาและให้คำแนะนำแก่มารดาภายใน 1-3 วันหลังจากเด็กได้รับยาเคมีบำบัด สามารถเพิ่มพูนความรู้ของมารดาในการดูแลเด็กโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวได้

210 * ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

**รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

*** อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

260 \$1 ... \$0 ...
300 \$1 ...

[12-9]